


ภาพแสดงหลักฐานการปิดประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ

ประกาศสัมพันธ์


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตามที่ได้ออกคำสั่งสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.๐๐๐๑๗๖๖ ๒๐๑๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง งดเว้นโทษและ
 งดเว้นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการของจังหวัดสงขลา กรณีที่บุคคลได้มีคุณสมบัติดีเด่นและดีมาก
 และสมควรได้รับการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง
 และเชิดชูเกียรติของข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
 อยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในราชการประจำวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีจำนวน ๒๑คน
 ดังมีรายชื่อข้าราชการต่อไปนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ส.ช.ช.
 (นางอนงค์ วรรณวิบูลย์)
 สาธารณสุขอำเภอจะนะ

รายชื่อคนบวชตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ
 (เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ลงวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับที่ประเมินได้
๑	นายอมรพร พงษ์จิตร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	ดีเด่น
๒	นางสาวจตุรณี ศรีสวัสดิ์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ดีเด่น
๓	นางสาวกริณี นิลอุบล	เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	ดีเด่น
๔	นางสาวใจดี อุดดา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขด้านการ พยาบาล	ดีเด่น
๕	นายสุภฤกษ์ สุวรรณรัตน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	ดีเด่น
๖	นางสาวจิราพร เจงทองพิณี	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ดีเด่น
๗	นางอรอุมา พงษ์เอียด	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ดีเด่น
๘	นางสาวณัฐวิภา วัฒนกุลกิจ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ดีเด่น
๙	นางสาวณัฐญา นิลสุวรรณหา	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ดีเด่น
๑๐	นางสาวจิรายุวรรณ ทองสุขช่วย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ดีเด่น
๑๑	นางสาวณัฐชนา นิลสินโหด	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	ดีเด่น
๑๒	นางบุปผา สิงห์วิสุทธิ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	ดีเด่น
๑๓	นางเนรมิต พงษ์ใจ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ดีเด่น
๑๔	นางสาวสุชาภารัตน์ ชูณสิน นายบุญฤกษ์ อัญญาพิทักษ์	พยาบาลวิชาชีพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	ดีเด่น
๑๕	นางสาวศุภานันดา วงศ์ศรีสวัสดิ์ทอง นางเจิญอุบลลา ช่างพิมพ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ดีเด่น
๑๖	นายอรรถพรวรรณ คุณสงคิ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ดีเด่น